

# ฮิมเชือดกำนัน-ผณบ. สกัดเผาป่าไม่ได้

## สอบวินัยยันปลดทิ้ง เอกชนห่วงฝุ่นเหนือ

ภาคเอกชนจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษภาคเหนือ หวั่นกระทบธุรกิจท่องเที่ยวบานปลาย เพราะเหลือเพียงเครื่องยนต์เดียวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ผู้ว่าเชียงใหม่-♦ *อ่านต่อหน้า 16*

### ฮิมเชือด

□ *ต่อจากหน้า 1*

แม่ฮ่องสอน คาดโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิเจอใบเหลือง ใบแดง ทั้งดักเตือนและปลดออก จากตำแหน่ง หากควบคุมการเผาในพื้นที่ไม่ได้ โดยที่เชียงใหม่จับกุม 3 คน เจ้าหน้าที่เผาป่า และชาวบ้านเผาหญ้าข้างทาง ส่วนการทำฝนหลวงยังไม่ขึ้นปฏิบัติการช่วงนี้ เพราะความชื้นในอากาศต่ำ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายภินันท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ในที่ประชุม กกร.ได้หารือถึงปัญหาฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ เนื่องจากภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเหนือกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มปรับลดลงพอสมควร จึงอยากให้รัฐบาลรีบหาสาเหตุต้นเหตุของการเกิดฝุ่นพิษ ไม่ว่าจะมาจากการเผาที่ต้องการจะสร้างสถานการณ์ หรือเกิดจากความเชื่อของชาวบ้านในการเผาพืชผล

ทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังเสนอว่า อนาคตรัฐบาลควรสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ปัญหาฝุ่นพิษจะเป็นปัญหาระยะสั้น แต่ภาคเอกชน ต้องการให้รัฐเร่งแก้ไขก่อนจะกระทบภาคการท่องเที่ยว เพราะเหลือเพียงเครื่องยนต์เดียวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้

ส่วน นายวุฒิไกร ลีระพันธ์ อดีตรัฐมนตรีพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการด่วน ให้หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เร่งสำรวจสภาพรถราชการทุกประเภท ประกอบด้วย รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียที่เกินจากระดับมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

ทางด้าน ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ทางภาคเหนือ ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอย่างมาก ทปอ.เห็นว่าควรมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤติอย่างเร่งด่วน โดยได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่ 013-0-30079-9 ในนามสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยชื่อ “ทปอ.ร่วมใจ ด้านภัยฝุ่น” และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว และวันที่ 5 เม.ย.นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะนำปัญหาฝุ่นพิษเข้าพิจารณาแนวทางการแก้ไขในระยะยาวต่อไป

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าไปในพื้นที่ทำงานร่วมกันระดับอำเภอ โดยจะมีตำรวจ และทหารเข้าไปร่วมปฏิบัติการด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เผ่าร้าง หากพบผู้กระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 66 คดี ขณะเดียวกันได้มีมาตรการควดโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย ถ้าปล่อยปลดละเลยให้ลูกบ้านเผาป่า ถ้าสัตว์ หางของป่า และมีการเผาป่า จะเจอใบเหลือง คือการว่ากล่าวตักเตือน แต่หากยังพบว่ามีการกระทำซ้ำ จะให้ใบแดง ซึ่งมีโทษสูงสุดคือปลดออกจากการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นอำนาจของ ผวจ.สามารถสั่งปลดออกจากตำแหน่งได้

นายคมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจการดับไฟป่า ที่ผ่านมามองเห็นว่า หลังจากดับไฟป่าเสร็จในพื้นที่แล้ว จะเกิดในพื้นที่ใกล้เคียงอีกถือว่ายังมีผู้ทำทนายกฎหมายอยู่ ล่าสุดที่มีกระแสข่าวออกมาว่า มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ อ.เชียงดาว แต่มีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งที่อยู่ห่างกันประมาณ 500 เมตร เป็นคนจุดเผา จึงได้มีการจับกุมและเสียค่าปรับแล้ว ในส่วนนี้ต้องขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าสิ่งที่ทำนั้นมีเจตนาหรือไม่ และทำเพื่ออะไร แล้วเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน

หลังจากนั้น นายคมสัน ได้เป็นประธานรับมอบลูกบอลดับเพลิง จากนายกณวัชรนันท์ ไกรมาตย์ นายกษมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ที่นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการดับไฟป่าในพื้นที่ จำนวน 300 ลูก มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ทางด้าน พ.ต.อ.ธนเดช ประสานเสียง ผกก.สภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมชุดสืบสวน จับกุมนายสมบุรณ์ โฆษิตนุชกร อายุ 24 ปี ชาว ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม ในข้อหาเผาหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ภายในระยะ 500 เมตร จากทางเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถ หลังจากจับกุมนายสมบุรณ์ได้ขณะจุดไฟเผาหญ้าอยู่ห่างจากถนนหลวงสายแม่แจ่ม-ฮอด ประมาณ 50 เมตร สอบสวนเบื้องต้นนายสมบุรณ์ ให้การว่าเป็นผู้ก่อไฟดังกล่าวขึ้นเอง โดยจะเผาเศษหญ้าแห้งข้างทาง ไม่คิดว่าผิดกฎหมาย

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับกุม นายปัญญา จะหละ อายุ 58 ปี ชาว อ.ละเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ก่อเหตุเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ในพื้นที่หมู่ 13 ต.แม่มาจร อ.แม่แจ่ม พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซอง 17 นัด รถปิกอัพโตโยต้า สีเขียว ทะเบียน ผข 5258 เชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง ฤงยาม 1 ใบ กระเป๋าเป้สีดำ 1 ใบ และมีด 1 เล่ม

ขณะที่ นายวรพจน์ ฤงกวิวัฒน์นงกูร นัก

อุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์อุตุนิยวิทยากภาคเหนือ เปิดเผยว่า สภาพอากาศในเดือนเช้าของ จ.เชียงใหม่ ยังมีสภาพอากาศเย็น และลมปิด ทำให้หมอกควันถูกกดอากาศไม่ไหลเวียน แต่ช่วงบ่ายสภาพอากาศร้อนขึ้น หมอกควันที่ปกคลุมอยู่จะถูกยกลอยขึ้น และยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ส่วนโอกาสการทำฝนหลวงนั้น ก่อนหน้านั้นมีการขึ้นปฏิบัติการและมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่ แต่จากสภาพอากาศในขณะนี้ยังไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากความชื้นในอากาศยังต่ำกว่า 50% ซึ่งการทำฝนหลวง จะต้องมีค่าความชื้นในอากาศไม่ต่ำกว่า 60% ทำให้ช่วงนี้ไม่สามารถขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดาวเทียมระบบเวียร์ ตรวจจับจุดความร้อนเมื่อเวลา 01.18 น. พบ 306 จุด ใน อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และอ.ปางมะผ้า ต่อมาเวลา 03.00 น. ดาวเทียมระบบเวียร์ ตรวจพบไฟป่าอีก 66 จุด ใน อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.ขุนยวม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปาย อ.ปางมะผ้า ทั้งนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการทางแอปพลิเคชันไลน์ให้นายอำเภอ เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ลดจุดฮอตสปอตให้ได้ทุกวัน นับแต่วันนี้ไปอีก 7 วัน หากมีจุดฮอตสปอตขึ้นในหมู่บ้านใด เพราะปล่อยให้ไฟป่าต้องสอบวินัยและไต่ถามัน ผู้ใหญ่บ้านออก

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นวันแรกที่กลับมามีการเรียนการสอนตามปกติ หลังจากประกาศปิด ในวันที่ 1-2 เม.ย. 62 เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักศึกษา โดยวันนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ “MFU Voice for Clean Air” เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท่ามกลางผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันใน จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีรายงานด้วยว่า ช่วงค่ำวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดไฟป่าในท้องที่บ้านสามสูง-บ้านอาหมม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวคอยแม่สลอง เป็นบริเวณกว้างและรุนแรง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหารพรานที่ 31 ทหารจาก บก.ควบคุมฉก.ม. 2 กองกำลังผาเมือง อาสาสมัครจากชุมชน ช่วยกันเข้าดับไฟป่าด้วยความยากลำบาก เพราะจุดที่เกิดไฟป่าเป็นคอยสูงสลับกับหุบเขาลึก คาดว่าจนถึงขณะนี้ไฟป่าบริเวณดังกล่าวสร้างความเสียหายไปแล้วหลายสิบไร่

เช่นเดียวกับที่ จ.ชุมพร นายประภาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุไฟป่าบนยอดภูเขาทะเล ต.เขาทะเล โดยจุดเกิดไฟป่าเป็นจุดสูงสุดของยอดภูเขาทะเล ทำให้มีควันไฟและเปลวไฟลุกลามขยายวงกว้าง จึงรายงานไปยังนายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร เพื่อสั่งการให้หน่วยป้องกันไฟป่าชุมพรเร่งเดินทางเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุ โดยไฟป่าดังกล่าวจะทำให้ชาวบ้านนับพันคนใน 11 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากควันพิษอย่างหนัก.